

กรุงเทพธุรกิจ

# จุดประกาย

วิถี  
วัฒนธรรม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6578 วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2549 E-Mail : ktjud@nationgroup.com

## สกอ.ยื่นคณะปฏิรูปฯยกระดับองค์กร ตั้งกระทรวงมหาวิทยาลัยแยกอิสระ

**สกอ.ยื่นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง**  
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อยกระดับสกอ. เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา แล้ว

ศ.(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยวานนี้ (25 ก.ย.) ว่า ได้ยื่นมติของการประชุมร่วมกับอธิการบดีในการเสนอแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ว โดยผ่านไประหว่างนักบริหารระดับ 10 ของสกอ. ที่เป็นตัวแทนคอยประสานอยู่ที่คณะปฏิรูปฯซึ่งได้เสนอหลักการ และเหตุผลเป็นเอกสารทั้งหมดในการเสนอตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัย รวมทั้งหน่วยงานระดับอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน เน้นบทบาทหน้าที่

ด้านการวิจัย

ทั้งนี้ สกอ.เห็นว่าหากผลักดันในช่วงนี้ จะทำได้เร็ว เหมือนเมื่อครั้งก่อตั้งทบวงมหาวิทยาลัยก็เกิดในช่วงคณะปฏิวัติ โดยการออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 พ.ศ.2515 ส่วนที่ว่าการเล่นเป็นกระทรวงใหญ่เกินไปนั้น คงไม่ใช่เนื่องจากงานของอุดมศึกษาในปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่มากกว่าบางกระทรวงเพราะนอกจากจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว ยังมีของเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าช่วงการปฏิรูปการปกครอง อะไรก็เกิดขึ้นได้ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ ขอให้มีการประกาศคณะปฏิรูปฯ ออกมา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องแก้ไขต่อไปคือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดการแบ่งส่วนราชการใหม่

ขณะที่รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงษ์ อดีตประธานทบอ.กล่าวว่าเห็นด้วยกับการแยกสกอ.มาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาก่อนแล้ว เนื่องจากงานอุดมศึกษาไม่ได้รับความสนใจจากรวม.ศึกษาธิการ ที่ผ่านมามีแต่คนเดียว

ส่วนรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า การแยกกระทรวงอุดมศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งในช่วงการบริหารงานของทบอ.ซึ่งมีเวลาจำกัดอาจจะแล้วเสร็จไม่ทัน แต่เบื้องต้นอาจจะออกประกาศเหมือนการประกาศตั้งทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ออกประกาศเพียงบรรทัดเดียว